



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๑๔๑๓/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

.....

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา มีการขับเคลื่อนทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการทางการศึกษาต่าง ๆ โดยหน่วยงานคณะและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนมักมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของสถาบัน ดังนั้นหน่วยงานสนับสนุนควรมีการจัดวางระบบงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ดังนั้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นควรจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน การสรุปผลการดำเนินงานตามแผน การกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไข และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด	ประธานกรรมการ
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง	รองประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล ส่งถ่าย	กรรมการ
นายเอนก บัวสำลี	กรรมการ
นางคนารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา	กรรมการ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้	กรรมการ
นางสาวคณินิจ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด	กรรมการ
นางสาววรรณภา รอดจันทร์	กรรมการ
นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร์	กรรมการ
นางปวีณัฐฎ คงสมนาม	กรรมการ
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล	กรรมการ
นางชมภัก จารุฑีฆัมพร	กรรมการ
นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา	กรรมการ
	/นางสาวกรรณิกา...

นางสาวกรรณิกา อินแปลง	กรรมการ
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม	กรรมการ
นางสาวยอดสร้อย ภู่งค์	กรรมการ
นางสาวปราจิน ไกรทอง	กรรมการ
นางศิริรัตน์ พรหมมี	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก	กรรมการ
นายอิวัฒน์ ศรีพุก	กรรมการ
นายอภิชาติ ไต่ยั้ง	กรรมการ
นางสาวผ่องศรี เทพน้อย	กรรมการ
นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์	กรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายมนตรี ประชุม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายทศพร ศีลอวยพร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย กำกับดูแลให้
เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร